



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ ต่อ ๒๑๐๕

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๒๖

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง เอกสารแจ้งเวียน (สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕)

เรียน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนา หนังสือ ประกาศ คำสั่ง

ของกลุ่มประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ที่ กษ ๐๔๐๑.๔/๘๐๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕

- จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ
 โปรดทราบและดำเนินการต่อไป
 โปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
 โปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

(นางโสภา กฤตลักษณ์กุล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



บันทึกข้อความ

สำนักบริหารกลาง
เลขรับ..... ๙๗๘๒
วันที่..... ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๕
เวลา..... ๑๐.๑๗ น.

ส่วนราชการ กลุ่มประสานราชการ สำนักบริหารกลาง โทร. 2108

ที่ กษ 0401.4/๖๐๘

วันที่ 19 กันยายน 2555

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังจากการประชุมฯ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งนี้ โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม

วาระที่ 3 เรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 80 รูป
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้พนักงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 80 รูป น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี 2555 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 9 กันยายน 2555 รวม 16 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วาระที่ 6 เรื่อง มาตรการบังคับให้เกลือบริโภค (โซเดียมคลอไรด์) เสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสม
ในอาหารสัตว์

สาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบังคับให้เกลือบริโภค (โซเดียมคลอไรด์) เสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังนี้

1. กำหนดให้เกลือบริโภคทั้งคนและสัตว์ทุกชนิดเป็นเกลือเสริมไอโอดีนตามนโยบายเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า (Universal Salt Iodization; USI)

2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับไปดำเนินการออกกฎหมายควบคุมเกลือสำหรับสัตว์ให้เป็นเกลือเสริมไอโอดีนทั้งหมด

สาระสำคัญของเรื่อง

สธ. รายงานว่า

1. ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า โรคขาดสารไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับชาติ สาเหตุเกิดจากประชาชนได้รับสารไอโอดีนในอาหารไม่เพียงพอ ขาดความรู้และเห็นความสำคัญของโรคขาดสารไอโอดีนน้อย ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการบกพร่องในการพัฒนาสมอง จากการศึกษาวิจัยระดับไอคิวของเด็กไทย ในปี 2552 พบระดับไอคิวเฉลี่ย 91 จุด ซึ่งค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับไอคิวเฉลี่ยสากลอยู่ที่ 90-110 จุด และเนื่องจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีนโยบายเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า (Universal Salt Iodization; USI) ซึ่งบังคับให้เกลือทุกประเภทที่ใช้ในการผลิตอาหารสำหรับคนและสัตว์ต้องเสริมไอโอดีน ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับไอโอดีนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และเพื่อป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน สธ. จึงได้ออกประกาศ สธ. เรื่อง เกลือบริโภค โดยได้มีมาตรการบังคับให้เสริมไอโอดีนในเกลือทุกประเภทที่ใช้ในการผลิตอาหารสำหรับคนเท่านั้น ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคไข่ เนื้อ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์นั้น ยังไม่ได้ รับไอโอดีนจากการใช้เกลือบริโภค (โซเดียมคลอไรด์)

/เสริมไอโอดีน...

เสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์โดยตรง แต่ได้รับจากแหล่งไอโอดีนแหล่งอื่น ส่งผลให้การดำเนินการใช้นโยบายเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนล่วงหน้า ซึ่งเป็นมาตรการบังคับใช้ให้เสริมไอโอดีนในเกลือทุกประเภทที่ใช้ในการผลิตอาหารสำหรับคนและสัตว์ ไม่สมบูรณ์

2. สธ. โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศ สธ. และกำหนดมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

2.1 ประกาศ สธ. เรื่อง เกลือบริโภค ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 กำหนดให้เกลือบริโภคต้องมีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม และไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม

2.2 อบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย

2.3 อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เรื่อง มาตรการตามกฎหมายและการควบคุมกำกับคุณภาพของเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนให้เป็นไปตามกฎหมาย

2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง การเลือกซื้อเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน

2.5 สนับสนุนการจัดหาสารโพแทสเซียมไอโอดेटให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อช่วยลดภาระในการจัดหาวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบการทุกระดับ

2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเกลือบริโภคโดยใช้เครื่องผสมเกลือบริโภค เนื่องจากการกระจายตัวของไอโอดีนในเกลือบริโภคไม่สม่ำเสมอ เป็นเหตุให้คุณภาพหรือมาตรฐานเกลือบริโภคไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และอบรมการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนด้วยเครื่องผสม รวมทั้งการจัดทำระบบการควบคุมคุณภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ

3. เนื่องจากประกาศ สธ. เรื่อง เกลือบริโภค เป็นมาตรการบังคับทางกฎหมาย (เพื่อเสริมไอโอดีนในเกลือที่ใช้ในการผลิตอาหารสำหรับคน) ในขณะที่เกลือบริโภคที่เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การใช้เกลือบริโภค (โซเดียมคลอไรด์) เสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ดังนั้น จึงควรกำหนดเป็นมาตรการบังคับเพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนล่วงหน้ามีผลบังคับใช้และสำเร็จอย่างรวดเร็วภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นี้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วาระที่ 10 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหาคายางพารา

สาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 30,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้กระทรวงการคลัง (กค.) ค้ำประกัน ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน และให้ กค. เป็นผู้หาแหล่งเงินทุน หรือให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนโดยให้จ่ายค่าชดเชยต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ย FDR + ร้อยละ 1 เช่นเดียวกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 รวมทั้งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) บรรจวงเงิน 30,000 ล้านบาท ไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะปี 2556 ด้วย และให้สำนักงบประมาณ (สงป.) ตั้งงบประมาณชดเชยผลการขาดทุนในการดำเนินงานโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 โดยครั้งนี้ขออนุมัติเบิกจ่าย 5,000 ล้านบาท และต่อไปทุกครั้งที่ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเบิกจ่ายงวดละ 5,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่างประเทศ

วาระที่ 14 เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน
ไทย - เมียนมาร์ (พ.ศ. 2555 - 2561)

สาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้

1. กรอบโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไทย - เมียนมาร์
ระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2555 - 2561)

2. กรอบวงเงินงบประมาณในเบื้องต้นสำหรับดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือก
เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย - เมียนมาร์ ระยะเวลา 6 ปี จำนวน 350 ล้านบาท
สาระสำคัญของเรื่อง

ยธ. รายงานว่า โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย - เมียนมาร์
เป็นโครงการยุทธศาสตร์ ซึ่งใช้แนวทางการพัฒนาเป็นตัวนำในการสร้างทางเลือกให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนโดยไม่พึ่งพารายได้จากยาเสพติด เป็นการนำบทเรียนที่ประสบความสำเร็จ
ของประเทศไทยไปใช้ในเมียนมาร์เพื่อแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาเสพติดและมีความจริงใจที่จะให้ความช่วยเหลือเมียนมาร์อย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขต้นตอแห่งปัญหา
เนื่องจากสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาเสพติดของเมียนมาร์ส่งผลโดยตรงต่อการแก้ไขปัญหาเสพติด
ของประเทศไทย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความไว้วางใจของรัฐบาลพม่าที่มีต่อรัฐบาลไทย และส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2. เพื่อลดปัญหาเรื่องยาเสพติด อาชญากรรม แรงงานเถื่อนผู้อพยพผิดกฎหมาย และ
เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย - พม่าอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิด "รั้วชายแดน"
3. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและบรรเทาความยากจนของประชากรในพื้นที่เป้าหมาย
ตลอดจนสนับสนุนชุมชนเป้าหมายในระยะยาว ให้มีรายได้ที่มั่นคงและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่โดยเน้น
กิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตแก่ชุมชนเป้าหมายที่จะช่วย
ให้ชาวบ้านไม่ต้องดำรงชีพโดยทำสิ่งผิดกฎหมาย เช่น การปลูกฝิ่น การตัดไม้ เป็นต้น
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการของรัฐบาลพม่าในด้านการพัฒนาสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และสภาพแวดล้อมของประชากรในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชากรในพื้นที่ในด้านสุขภาพ
การเกษตร ปศุสัตว์ ชลประทาน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5. เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีบูรณาการและรอบด้าน ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นการมีส่วนร่วม สะท้อนความต้องการของชุมชนในพื้นที่ และความเป็นเจ้าของระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับในท้องถิ่น ยึดคนเป็นศูนย์กลาง และประเมินผลประโยชน์ต่อประชาชนตามตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพโครงการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้ต่อไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งตั้ง

วาระที่ 18 เรื่อง แต่งตั้ง

ข้อที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมง

ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร

สาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่าย
น้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้เพิ่มผู้แทน
จากศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นกรรมการด้วย ตามความเห็น
ของกระทรวงกลาโหม โดยกระทรวงการคลังไม่ต้องออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวอีก

องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซล
สำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรมีดังนี้

องค์ประกอบ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือผู้แทน ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองอธิบดีกรมสรรพสามิตที่อธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมาย ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกองบังคับการตำรวจน้ำ ผู้แทนกองทัพเรือ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต กรมสรรพสามิต เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และหัวหน้าส่วนป้องกันและปราบปราม 1 กรมสรรพสามิต เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. กำกับ ดูแล ให้การปฏิบัติตามโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง เกิดความรัดกุม และมีประสิทธิภาพ
2. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการดำเนินงานและเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจมีขึ้นจากการดำเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ และรายงานผลของโครงการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติทราบ
4. มีอำนาจขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเชิญมาประชุมชี้แจงเมื่อมีความจำเป็น
5. มีอำนาจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคล เพื่อให้ดำเนินการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ กลุ่มประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มติ ครม.ข้างต้นรวมถึงรายละเอียด ทุกวาระการประชุมฯ ไว้ที่ website กลุ่มประสานราชการ (เข้าทาง ➡ เว็บไซต์ของหน่วยงาน ➡ กลุ่มประสานราชการ ➡ เลือกเมนูฟังก์ชัน มติ ครม.) ซึ่งหน่วยงานในสังกัด สามารถใช้ประโยชน์โดยเข้าสืบค้น ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกโอกาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และจะได้ประสานฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณ อิเลคทรอนิกส์ ให้ผู้บริหารและหน่วยงานในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคทราบต่อไป

(นายพิรเศรษฐ์ ภูมิไชยโชติ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ

(นายจรัญ ธาดาวิวรรธน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานราชการ

นางโสภกา กฤตลักษณ์กุล
๒๐ ก.ย. ๒๕๕๕

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมตรวจบัญชีแผ่นดิน

สรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555
เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

.....

ด้าน	วาระ (เรื่องที่)	เรื่อง	หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจ -สังคม	3	โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 80 รูป	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
		พระบรมราชินีนาถ	
	6	มาตรการบังคับให้เกลือบริโภค (โซเดียมคลอไรด์) เสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		ในอาหารสัตว์	
	10	แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต่างประเทศ	14	การดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		ไทย - เมียนมาร์ (พ.ศ.2555 - 2561)	
แต่งตั้ง	18	ข้อที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซล	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		สำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร	

หมายเหตุ ◇ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : กลุ่มประสานราชการ ปี 53 - 54 มิติเชิงคุณภาพ

วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี จากนั้น นางสาวคັນสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ และนายชลิตรัตน์ จันทบุเกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554)
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้ พ.ศ.

เศรษฐกิจ - สังคม

3. เรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 80 รูป น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
4. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การประสานส่วนภูมิภาค ปรับปรุงสภาพการจ้างเกี่ยวกับการเงิน
5. เรื่อง แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
6. เรื่อง มาตรการบังคับให้เกลือบริโภค (โซเดียมคลอไรด์) เสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
7. เรื่อง การขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) เพื่อออกหนังสือรับรอง (Letter of Assurance) และการขออนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาตตุลาการในสัญญาการจัดหาเงินกู้เพื่อชำระค่าเครื่องบินแอร์บัส A380-800 จำนวน 3 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
8. เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
9. เรื่อง โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 และการขอขยายปริมาณและกรอบการใช้เงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555
10. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา

การศึกษา

11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.

ต่างประเทศ

12. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว สำหรับโครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
13. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในสาขาการบริหารจัดการภัยพิบัติระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
14. เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย - เมียนมาร์ (พ.ศ. 2555 - 2561)
15. เรื่อง การเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนการติดต่อร้องเรียน
16. เรื่อง พิธีสารฉบับที่ 3 เพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน และพิธีสารเพื่อผนวกข้อบทยุทธศาสตร์ทางเทคนิคต่อการค้า และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงการค้าสินค้า ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน
17. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่างประเทศ

แต่งตั้ง

18. เรื่อง แต่งตั้ง
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร
 2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
 3. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
 4. รัฐบาลแคนาดาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
 5. รัฐบาลราชอาณาจักรสเปนเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
 6. การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Chief Executive Officer, CEO) ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
 7. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)
 8. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
 9. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกวาระหนึ่ง

10. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
11. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)
12. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
13. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ (นักบริหารสูง)
14. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)
15. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ)
16. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น
สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการการกรุณาตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โทร . 0 2280-9000

สำนักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ข้อเท็จจริง

กค. เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า

1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี (คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554) ได้กำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน โดยให้คงจัดเก็บในอัตราดังต่อไปนี้

1.1 ร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

1.2 ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

2. เนื่องจากในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีตามพระราชกฤษฎีกาในข้อ 1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอาจมีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และมีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่าสองรอบระยะเวลาบัญชีในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จึงทำให้นิติบุคคลดังกล่าวไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงจำเป็นต้องปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 โดยไม่ต้องกำหนดจำนวนรอบระยะเวลาบัญชีที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ และปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สอดคล้องกันด้วย

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

1. กำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและคงจัดเก็บในอัตราดังต่อไปนี้

1.1 ร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

1.2 ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

2. กำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท สำหรับกำไรสุทธิในส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท ดังต่อไปนี้

2.1 ร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2.2 ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

1. กำหนดให้องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนอาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยได้ตามที่กำหนด (ร่างข้อ 2)
2. กำหนดแบบคำขอ การยื่นคำขอ และแผนการจัดการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาในการจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (ร่างข้อ 3 ถึงร่างข้อ 6)
3. กำหนดให้คุณสมบัติของผู้เรียนในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นไปตามที่กำหนด (ร่างข้อ 7)
4. กำหนดให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนเป็นไปตามที่กำหนด และกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์การเรียน (ร่างข้อ 8 และร่างข้อ 9)
5. กำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และการออกหลักฐานทางการศึกษา (ร่างข้อ 10 และร่างข้อ 11)
6. กำหนดให้ศูนย์การเรียนอาจได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุนจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนอื่นสำหรับการจัดการศึกษา (ร่างข้อ 13)
7. กำหนดหลักเกณฑ์การเลิกศูนย์การเรียน และการเรียกเงินอุดหนุนคืน (ร่างข้อ 15 ถึงร่างข้อ 17)

เศรษฐกิจ - สังคม

3. เรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 80 รูป น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้พนักงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 80 รูป น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี 2555 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 9 กันยายน 2555 รวม 16 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ

4. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค ปรับปรุงสภาพการจ้างเกี่ยวกับการเงิน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับเพิ่มสวัสดิการให้พนักงาน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

1. จ่ายเงินสวัสดิการค่าน้ำประปาให้แก่พนักงานทุกคนในอัตราเดือนละ 300 บาท
2. ปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลของพนักงานประเภทผู้ป่วยในของสถานพยาบาลเอกชน ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 18,000 บาท สำหรับการรักษาพยาบาลภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเข้ารับการรักษาพยาบาล ส่วนที่เกิน 30 วัน ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินวันละ 600 บาท

ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 แล้ว

5. เรื่อง แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 ดังนี้

1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง จำนวน 76 โครงการ วงเงิน 9,229.465 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี ตามที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เสนอ

2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการฯ ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ กรณีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หากโครงการใดไม่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณและจะส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนปฏิบัติการโดยรวม ให้หน่วยงานส่วนกลางที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง พิจารณาเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวแทน

6. เรื่อง มาตรการบังคับให้เกลือบริโภค (โซเดียมคลอไรด์) เสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบังคับให้เกลือบริโภค (โซเดียมคลอไรด์) เสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังนี้

1. กำหนดให้เกลือบริโภคทั้งคนและสัตว์ทุกชนิดเป็นเกลือเสริมไอโอดีนตามนโยบายเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า (Universal Salt Iodization; USI)

2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับไปดำเนินการออกกฎหมายควบคุมเกลือสำหรับสัตว์ให้เป็นเกลือเสริมไอโอดีนทั้งหมด

สาระสำคัญของเรื่อง

สธ. รายงานว่า

1. ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า โรคขาดสารไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับชาติสาเหตุเกิดจากประชาชนได้รับสารไอโอดีนในอาหารไม่เพียงพอ ขาดความรู้และเห็นความสำคัญของโรคขาดสารไอโอดีนน้อย ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการบกพร่องในการพัฒนาสมอง จากการสำรวจระดับไอคิวของเด็กไทย ในปี 2552 พบระดับไอคิวเฉลี่ย 91 จุด ซึ่งค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับไอคิวเฉลี่ยสากลอยู่ที่ 90-110 จุด และเนื่องจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีนโยบายเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า (Universal Salt Iodization; USI) ซึ่งบังคับให้เกลือทุกประเภทที่ใช้ในการผลิตอาหารสำหรับคนและสัตว์ต้องเสริมไอโอดีน ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับไอโอดีนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และเพื่อป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน สธ. จึงได้ออกประกาศ สธ. เรื่อง เกลือบริโภค โดยได้มีมาตรการบังคับให้เสริมไอโอดีนในเกลือทุกประเภทที่ใช้ในการผลิตอาหารสำหรับคนเท่านั้น ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคไข่ เนื้อ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์นั้น ยังไม่ได้รับไอโอดีนจากการใช้เกลือบริโภค (โซเดียมคลอไรด์) เสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์โดยตรง แต่ได้รับจากแหล่งไอโอดีนแหล่งอื่น ส่งผลให้การดำเนินการใช้นโยบายเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า ซึ่งเป็นมาตรการบังคับใช้ให้เสริมไอโอดีนในเกลือทุกประเภทที่ใช้ในการผลิตอาหารสำหรับคนและสัตว์ ไม่สมบูรณ์

2. สธ. โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศ สธ. และกำหนดมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

2.1 ประกาศ สธ. เรื่อง เกลือบริโภค ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 กำหนดให้เกลือบริโภคต้องมีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม และไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม

2.2 อบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย

2.3 อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เรื่อง มาตรการตามกฎหมายและการควบคุมกำกับคุณภาพของเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนให้เป็นไปตามกฎหมาย

2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง การเลือกซื้อเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน

2.5 สนับสนุนการจัดหาสารโพแทสเซียมไอโอเดตให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อช่วยลดภาระในการจัดหาวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบการทุกระดับ

2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเกลือบริโภคโดยใช้เครื่องผสมเกลือบริโภค เนื่องจากการกระจายตัวของไอโอดีนในเกลือบริโภคไม่สม่ำเสมอ เป็นเหตุให้คุณภาพหรือมาตรฐานเกลือบริโภคไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และอบรมการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนด้วยเครื่องผสม รวมทั้งการจัดทำระบบการควบคุมคุณภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ

3. เนื่องจากประกาศ สธ.เรื่อง เกลือบริโภค เป็นมาตรการบังคับทางกฎหมาย (เพื่อเสริมไอโอดีนในเกลือที่ใช้ในการผลิตอาหารสำหรับคน) ในขณะที่เกลือบริโภคที่เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การใช้เกลือบริโภค (โซเดียมคลอไรด์) เสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ดังนั้น จึงควรกำหนดเป็นมาตรการบังคับเพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนถ้วนหน้ามีผลบังคับใช้และสำเร็จอย่างรวดเร็วภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นี้

7. เรื่อง การขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) เพื่อออกหนังสือรับรอง (Letter of Assurance) และการขออนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาตตุลาการในสัญญาการจัดหาเงินกู้เพื่อชำระค่าเครื่องบินแอร์บัส A380-800 จำนวน 3 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอดังนี้

1. เห็นชอบเงื่อนไขพิเศษในการดำเนินการกู้เงินระยะยาวในรูป Asset Based Financing เพื่อชำระค่าเครื่องบินแอร์บัส A380-800 จำนวน 3 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2. มอบหมายให้กระทรวงการคลังและ คค. ออกหนังสือรับรองให้แก่ European Export Credit Agencies (ECAs) และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำความเห็นทางกฎหมายสำหรับการกู้เงินในครั้งนี้

3. อนุมัติให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ใช้ข้อสัญญาอนุญาตตุลาการในการระงับข้อพิพาทสำหรับสัญญาจัดหาเงินกู้ เพื่อชำระค่าเครื่องบินแอร์บัส A380-800 จำนวน 3 ลำ

8. เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ

1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2. ให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556

ทั้งนี้ พม. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังกล่าวไว้แล้ว

สาระสำคัญของเรื่อง

พม. รายงานว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย มาตรการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการดำเนินคดี ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ ด้านการ

พัฒนาเทคโนโลยีนโยบาย และด้านการพัฒนาและบริหารข้อมูล โดยการดำเนินโครงการ 7 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 152,961,772 บาท มีหน่วยงานรับผิดชอบ 32 หน่วยงาน ดังนี้

1. **โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงาน** : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจและคุ้มครองแรงงาน มีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมประมง กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ สำนักงานปลัด พม.

2. **โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย** : เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดี และเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานปลัด พม. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

3. **โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการสืบสวน ขยายผล ปราบปรามและจับกุมขบวนการค้ามนุษย์** : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสืบสวนและปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ มีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

4. **โครงการพัฒนาคู่ครองและสงกลับ** : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการทางสังคมให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือผู้เสียหายในการดำเนินคดี รวมทั้งเพื่อพัฒนาระบบการสงกลับ มีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการจัดหางาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

5. **โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการค้าทุกรูปแบบ** : เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และเพื่อสร้างหลักประกันการเข้าถึงความปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ มีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมการกงสุล สำนักงานปลัด พม. TRAFCORD มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่

6. **โครงการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์** : เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนานโยบายเชิงรุก สนับสนุนการศึกษาและวิจัยต่อต้านการค้ามนุษย์ มีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมองค์การระหว่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานปลัด พม.

7. **โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์** : เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการปราบปรามการดำเนินคดีการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองผู้เสียหาย รวมทั้ง เพื่อติดตามสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานปลัด พม.

9. เรื่อง โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 และการขอขยายปริมาณและกรอบการใช้เงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายปริมาณและกรอบการใช้เงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 จากเดิมที่กำหนดเป้าหมายไว้จำนวน 11.11 ล้านตัน เพิ่มเติมอีกจำนวน 2.20 ล้านตัน รวมเป็นปริมาณ 13.31 ล้านตัน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

10. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 30,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้กระทรวงการคลัง (กค.) กำกับปรักันยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน และให้ กค. เป็นผู้หาแหล่งเงินทุน หรือให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนโดยให้จ่ายค่าชดเชยต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ย FDR + ร้อยละ 1 เช่นเดียวกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 รวมทั้งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) บรรจุงบเงิน 30,000 ล้านบาท ไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะปี 2556 ด้วยและให้สำนักงบประมาณ (สงป.) ตั้งงบประมาณชดเชยผลการขาดทุนในการดำเนินงานโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 โดยครั้งนี้ขออนุมัติเบิกจ่าย 5,000 ล้านบาท และต่อไปทุกครั้งจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเบิกจ่ายงวดละ 5,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ

การศึกษา

11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

- กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และกำหนดให้มีกรรมการสรรหา (ร่างข้อ 2 ถึงร่างข้อ 7 และร่างข้อ 9)
- กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีอำนาจสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ (ร่างข้อ 10)
- กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา (ร่างข้อ 11 ถึงร่างข้อ 20)
- กำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับแต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินการของคณะกรรมการ และการจัดทำแผน ขั้นตอน และกรอบเวลาในการตรวจสอบ (ร่างข้อ 21 ถึงร่างข้อ 24)

ต่างประเทศ

12. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว สำหรับโครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว โดยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จะศึกษา สํารวจออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อย แล้วนำผลศึกษา

ประมาณราคาค่าใช้จ่ายเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติรูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เหมาะสมแก่โครงการดังกล่าวต่อไป

13. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในสาขาการบริหารจัดการภัยพิบัติระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในสาขาการบริหารจัดการภัยพิบัติระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำที่มีสาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยในบันทึกความเข้าใจ ให้ กต. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

3. เห็นชอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของบันทึกความเข้าใจฯ ภายหลังจากที่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ แล้ว

ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสำคัญเป็นความร่วมมือทวิภาคีในหลักการว่าด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งแสวงหาแนวทางความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อป้องกันและเตรียมการรับมือต่อภัยพิบัติ โดยการติดต่อประสานงาน การประชุมหารือ และการอบรมเสริมสร้างศักยภาพต่าง ๆ

14. เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย - เมียนมาร์ (พ.ศ. 2555 - 2561)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้

1. กรอบโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไทย - เมียนมาร์ ระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2555 - 2561)

2. กรอบวงเงินงบประมาณในเบื้องต้นสำหรับดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย - เมียนมาร์ ระยะเวลา 6 ปี จำนวน 350 ล้านบาท

สาระสำคัญของเรื่อง

ยธ. รายงานว่า โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย - เมียนมาร์เป็นโครงการยุทธศาสตร์ ซึ่งใช้แนวทางการพัฒนาเป็นตัวนำในการสร้างทางเลือกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน โดยไม่พึ่งพารายได้จากยาเสพติด เป็นการนำบทเรียนที่ประสบความสำเร็จของประเทศไทยไปใช้ในเมียนมาร์เพื่อแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเสพติดและมีความจริงใจที่จะให้ความช่วยเหลือเมียนมาร์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขต้นตอแห่งปัญหา เนื่องจากสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาเสพติดของเมียนมาร์ส่งผลโดยตรงต่อการแก้ไขปัญหาเสพติดของประเทศไทย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความไว้วางใจของรัฐบาลพม่าที่มีต่อรัฐบาลไทย และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2. เพื่อลดปัญหาเรื่องยาเสพติด อาชญากรรม แรงงานเถื่อนผู้อพยพผิดกฎหมาย และเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย - พม่าอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิด "รั้วชายแดน"

3. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและบรรเทาความยากจนของประชากรในพื้นที่เป้าหมาย

ตลอดจนสนับสนุนชุมชนเป้าหมายในระยะยาว ให้มีรายได้ที่มั่นคงและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่โดยเน้นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตแก่ชุมชนเป้าหมายที่จะช่วยให้ชาวบ้านไม่ต้องดำรงชีพโดยทำสิ่งผิดกฎหมาย เช่น การปลูกฝิ่น การตัดไม้ เป็นต้น

4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการของรัฐบาลพม่าในด้านการพัฒนาสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของประชากรในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชากรในพื้นที่ในด้านสุขภาพ การเกษตร ปศุสัตว์ ชลประทาน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

5. เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีบูรณาการและรอบด้าน ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นการมีส่วนร่วม สะท้อนความต้องการของชุมชนในพื้นที่ และความเป็นเจ้าของระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับในท้องถิ่น ยึดคนเป็นศูนย์กลาง และประเมินผลประโยชน์ต่อประชาชนตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพโครงการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้ต่อไป

15. เรื่อง การเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนการติดต่อร้องเรียน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติให้ไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนการติดต่อร้องเรียน โดยการลงนามและให้สัตยาบันในคราวเดียวกัน โดยไม่แถลงรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติในการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนระหว่างรัฐ ตามข้อ 12 ของพิธีสารเลือกรับฯ และไม่แถลงไม่รับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติในการไต่สวนกรณีการละเมิดที่ร้ายแรงหรือเป็นระบบ ตามข้อ 13 ของพิธีสารเลือกรับฯ

2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามและยื่นสัตยาบันสารพิธีสารเลือกรับฯ ต่อสหประชาชาติ ในคราวเดียวกัน ในช่วงการจัดงานสนธิสัญญา (Treaty Event) ประจำปี 2555 โดยมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทำสัตยาบันสาร

3. ให้ พม. จัดตั้งกลไกเฉพาะรองรับการดำเนินงานตามพิธีสารเลือกรับฯ โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ ให้ กต. เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนจากคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติเพื่อส่งต่อให้ พม. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของกลไกเฉพาะดังกล่าว ประสานงานเพื่อให้กลไกดังกล่าวพิจารณาข้อร้องเรียน จัดทำข้อมูลคำชี้แจง และพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งพิจารณาเยียวยาตามที่เห็นสมควรต่อไป

16. เรื่อง พิธีสารฉบับที่ 3 เพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน และพิธีสารเพื่อผนวกข้อบทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงการค้าสินค้า ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบพิธีสารฉบับที่ 3 เพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน และพิธีสารเพื่อผนวกข้อบทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงการค้าสินค้า ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน

2. นำเสนอตามข้อ 1. เข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

3. เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการลงนามในพิธีสารฯ และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายอื่น เป็นผู้ลงนามในพิธีสารทั้งสองฉบับดังกล่าว และหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำที่มีใช้สำคัญในพิธีสารทั้งสองฉบับดังกล่าว ให้ผู้ลงนามใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ ได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

4. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (FULL POWER) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายอื่น เป็นผู้ลงนาม

5. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือแจ้งการมีผลใช้บังคับของพิธีสารทั้งสองฉบับเมื่อประเทศไทยได้ลงนามและดำเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว

สาระสำคัญของเรื่อง

1. พิธีสารฉบับที่ 3 เพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขข้อ 12 และข้อ 13 (1) ของกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน รวม 6 ประการ ทั้งนี้ คณะกรรมการร่วมฯ จะต้องจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่เห็นว่าจำเป็น

2. พิธีสารเพื่อผนวกข้อบทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงการค้าสินค้า ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีสาระสำคัญประกอบด้วย ส่วนที่ 1 อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ส่วนที่ 2 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และส่วนที่ 3 บทบัญญัติสุดท้าย

17. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงบริหารจัดการสาธารณะและความมั่นคง สาธารณรัฐเกาหลี (National Forensic Service-NFS, the Government department within the Ministry of Public Administration and Security of the Republic of Korea) ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

ยธ. รายงานว่า

1. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ยธ. ได้ดำเนินการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงบริหารจัดการสาธารณะและความมั่นคง สาธารณรัฐเกาหลี (National Forensic Service-NFS, the Government department within the Ministry of Public Administration and Security of the Republic of Korea) โดยในการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการทางนิติวิทยาศาสตร์และพัฒนากิจการงานให้มีมาตรฐานสากล

2. ยธ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ดังกล่าวข้างต้นไม่มีข้อขัดข้องในสาระและมีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ร่างความร่วมมือนี้เป็นความตกลงในระดับหน่วยงานเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาวิชาชีพ โดยไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีในระดับรัฐบาลภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

3. ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ

4. ได้มีการเตรียมความพร้อมการลงนาม ในวันที่ 19 กันยายน 2555 ณ กระทรวงบริหารจัดการ
สาธารณสุขและความมั่นคง สาธารณรัฐเกาหลี

แต่งตั้ง

18. เรื่อง แต่งตั้ง

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขต
ต่อเนื่องของราชอาณาจักร

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับ
ชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้เพิ่มผู้แทนจากศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นกรรมการด้วย ตามความเห็นของกระทรวงกลาโหม โดย
กระทรวงการคลังไม่ต้องออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวอีก

องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับ
ชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรมีดังนี้

องค์ประกอบ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงานหรือผู้แทน ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต เป็นรองประธาน
กรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองอธิบดีกรมสรรพสามิตที่อธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมาย ผู้อำนวยการสำนัก
ตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทน
กรมประมง ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกองบังคับการตำรวจน้ำ ผู้แทน
กองทัพเรือ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต กรมสรรพสามิต เป็นกรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และหัวหน้าส่วนป้องกันและปราบปราม 1 กรมสรรพสามิต เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. กำกับ ดูแล ให้การปฏิบัติตามโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง เกิด
ความรัดกุม และมีประสิทธิภาพ
2. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการ
ดำเนินงานและเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจมีขึ้นจากการดำเนินโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ และรายงานผลของโครงการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติทราบ
4. มีอำนาจขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเชิญมาประชุมชี้แจงเมื่อมีความจำเป็น
5. มีอำนาจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคล เพื่อให้ดำเนินการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธวัช นิมมนวลศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสรรพากร ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

3. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวิไล บัณฑิตานุกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข (นักวิชาการอาหารและยาผู้เชี่ยวชาญ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข (นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

4. รัฐบาลแคนาดาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ว่า รัฐบาลแคนาดามีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายฟิลิป คาลเวิร์ต (Mr. Philip Calvert) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายรอน ฮอฟฟ์มันน์ (Mr. Ron Hoffmann) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

5. รัฐบาลราชอาณาจักรสเปนเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย ว่า รัฐบาลราชอาณาจักรสเปนมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นางสาวมาเรีย เดล การ์เมน โมเรโน ไรย์มุนโด (Ms. Maria del Carmen Moreno Raymundo) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทนนายอิกนาซิโอ ซากัส เตมปราโน (Mr. Ignacio Sagaz Temprano) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

6. การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Chief Executive Officer, CEO) ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนาย Rosli bin Boni เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Chief Executive Officer, CEO) ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2559 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

7. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิรวิรัช ปุณณกันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

8. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศิริ เลิศธรรมเทวี ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหารสูง) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ครบเกษียณอายุราชการ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

9. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกวาระหนึ่ง

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้พลตำรวจโท วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ซึ่งครบวาระ 1 ปี วันที่ 7 กันยายน 2555 และนายจุลพงษ์ โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการ

ต่างประเทศ ซึ่งจะครบวาระ 1 ปี วันที่ 4 ตุลาคม 2555 ให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ ตามที่สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีเสนอ

10. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตและอธิบดี จำนวนรวม 4 ราย โดยตำแหน่งเอกอัครราชทูตได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว ตามที่กระทรวงการ ต่างประเทศเสนอ ดังนี้

1. นายรัชนนท์ ธนานันท์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดำรง ตำแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

2. นายวรเดช วีระเวคิน กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง มาเลเซีย สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมสนธิสัญญาและ กฎหมาย สืบแทนนายรัชนนท์ ธนานันท์

3. นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมเอเชียตะวันออก ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนายธานีป อุบัติศฤงศ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

4. นายดำรง ไคร์ครวญ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมสารนิเทศ ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมเอเชียตะวันออก สืบแทนนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

11. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง สาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรง ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 จำนวน 8 ราย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้

1. นายสุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมพัฒนาการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงาน ปลัดกระทรวง

2. นายบุญชัย สมบูรณ์สุข อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3. นายอภิชัย มงคล รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงาน ปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง

4. นายสมชัย นิจนานิช รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงาน ปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

5. นายวชิระ เพ็งจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสุขภาพจิต

6. นายเจษฎา โชคดำรงสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมอนามัย

7. นาวาอากาศตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

8. นายชาญวิทย์ ทรัพย์ นายแพทย์ (ด้านพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

12. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้ดำรงตำแหน่งตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้

1. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม

2. นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ รองปลัดกระทรวงคมนาคม โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

13. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนวิรัตน์ อโนมะศิริ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

14. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรม จำนวน 2 ราย ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้

1. พันตำรวจเอก โภคพิบูลย์ โปตระนันท์ อธิบดี (บริหาร ระดับสูง) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (บริหารระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม

2. นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (บริหาร ระดับสูง) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมโอนไปดำรงตำแหน่งทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ และเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

15. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

16. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
(กระทรวงศึกษาธิการ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง จำนวน 2 ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

1. นางสาวศศิธรา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2. รัชนี นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
